



# THÔNG CÁO BÁO CHÍ

ĐỂ PHỔ BIẾN NGAY  
Ngày 20 tháng Mười Hai, 2023

## Cử tri Không-Đảng-Phái – Những Điều Cần Biết Để Bỏ Phiếu Cho Tổng Thống

Tất cả cử tri ghi danh không-đảng-phái lưu ý! Nếu quý vị muốn bỏ phiếu cho tổng thống trong cuộc bầu cử sơ bộ ngày 5 tháng Ba, 2024, quý vị phải thông báo cho Văn Phòng Bầu Cử lá phiếu chuyển đổi nào quý vị muốn, chậm nhất là ngày 5 tháng Giêng để nó được gửi kèm theo các lá phiếu gửi ra đợt đầu tiên vào tuần của ngày 4 tháng Hai

Còn nếu không, quý vị sẽ tự động nhận được một lá phiếu không-đảng-phái qua đường bưu điện, và nó **sẽ không** thể hiện phần tranh cử sơ bộ tổng thống và các ứng cử viên.

Văn Phòng Bầu Cử đã gửi ra gần 490,000 bưu thiếp hỏi đáp đã trả bưu phí cho cử tri ghi danh không-đảng-phái yêu cầu họ lựa chọn lá phiếu chuyển đổi cho cuộc bầu cử sơ bộ ngày 5 tháng Ba, 2024.

Nếu bưu thiếp của quý vị bị thất lạc trong số thư từ ngày lễ, thì đây là những gì quý vị cần biết.

### Các Đảng Chính Trị Cho Phép Cử Tri Không-Đảng-Phái được Bầu Chuyển Đổi

Năm nay, Đảng Người Mỹ Độc Lập, Đảng Dân Chủ, và Đảng Tự Do cho phép cử tri không-đảng-phái tham dự vào cuộc bầu cử sơ bộ tổng thống của họ.

Cử tri Không-Đảng-Phái phải yêu cầu lá phiếu của một trong ba đảng chính trị này để bỏ phiếu cho ứng cử viên sơ bộ tổng thống của đảng đó. Quý vị vẫn tiếp tục là cử tri không-đảng-phái.

Không có bưu thiếp, quý vị vẫn có thể điền đơn yêu cầu lá phiếu chuyển đổi không-đảng-phái của Văn Phòng Bầu Cử tại [sdvote.com](https://sdvote.com) hoặc tại trụ sở Văn Phòng Bầu Cử ở Kearny Mesa từ thứ Hai đến thứ Sáu, 8 giờ sáng đến 5 giờ chiều.

Cũng lưu ý rằng Đảng Dân Chủ chỉ cho phép cử tri không-đảng-phái bỏ phiếu trong phần tranh cử tổng thống, nhưng không cho phép trong phần tranh cử Ủy Ban Trung Ương của đảng. Nếu yêu cầu, quý vị sẽ nhận được lá phiếu Đảng Dân Chủ phiên bản không-đảng-phái.

### Các Chính Đảng KHÔNG Cho Phép Cử Tri Không-Đảng-Phái Bầu Chuyển Đổi

Năm nay, Đảng Xanh, Đảng Hòa Bình và Tự Do, và Đảng Cộng Hòa không cho phép cử tri không-đảng-phái tham dự vào cuộc bầu cử sơ bộ tổng thống của họ.



# THÔNG CÁO BÁO CHÍ

ĐỂ PHỔ BIẾN NGAY

Ngày 18 tháng Mười Hai, 2023

Cử tri không-đảng-phái **sẽ không** thể chọn một trong những lá phiếu này. Cử tri không-đảng-phái nào muốn lá phiếu của một trong những đảng này cần phải [ghi danh cử tri lại](#) với đảng đó.

Quý vị có thể điền trực tuyến mẫu đơn ghi danh cử tri mới tại [sdvote.com](#).

Bất kể lựa chọn chính đảng của quý vị là gì, mọi cử tri hợp lệ sẽ được phép bỏ phiếu cho những phần tranh cử không-đảng-phái và các chức vụ dân cử, thí dụ như chức vụ quốc hội Hòa Kỳ và chức vụ lập pháp tiểu bang.

Hai ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất trong phần tranh cử chức vụ do cử tri đề cử sẽ đi tiếp vào cuộc tổng tuyển cử ngày 5 tháng Mười Một.

**Không chắc mình đã ghi danh với đảng chính trị nào hoặc đã ghi danh cử tri hay chưa?**

Quý vị có thể xác minh hồ sơ ghi danh của mình, ghi danh lại và ghi danh cử tri tại [sdvote.com](#).

Văn Phòng Bầu Cử khuyến khích quý vị thực hiện điều này trước ngày 20 tháng Hai để tránh sự trễ nải và phải xếp hàng dài ở các trung tâm bỏ phiếu.

Tìm hiểu thêm về bỏ phiếu cho cuộc sơ bộ tổng thống ngày 5 tháng Ba tại [sdvote.com](#) hoặc gọi số (858) 565-5800 hoặc số miễn phí (800) 696-0136.

###

COUNTYNEWSCENTER   